



ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังกล่าวใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้การสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้ และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รองรับว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรหรือหากได้รับการจัดจ้างแล้ว ต่อมาจังหวัดสุรินทร์ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวพัทธิอร กภาพสุวรรณ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

แนบท้ายประกาศจังหวัดสุรินทร์

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

.....

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายสิทธิพงศ์ ภูมิสุข	ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันพุธที่
๒	๐๐๔	นายธานินทร์ ริ้วแดง	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๓	๐๐๒	นายกฤษฎา สุกใส	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จังหวัดสุรินทร์